



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. 'ธรรมนัส'ต้นหลักสูตร'วสก.5' ชูนวัตกรรมยกระดับ'เกษตร'	กรุงเทพธุรกิจ
2. เกษตรฯจับมือ2หน่วยงาน ร่วมพัฒนาการประกันภัยพืชผล	แนวหน้า
3. 'ธรรมนัส'ร่วมวงถกผู้บริหารกระทรวงฯรับทราบการทำงาน'เกษตรฯทำได้จริง'	แนวหน้า
4. 'ไชยา'ปรับแผนโคบาลชายแดนใต้	แนวหน้า
5. สินค้าเกษตรขยับราคาปรับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ	แนวหน้า
6. ภาพข่าว: ชับเคลื่อน	แนวหน้า
7. มุ่งบริการสู่สหกรณ์ยุคใหม่เข้าถึงง่าย ป้องทุจจริต	เดลินิวส์
8. หุ่นยนต์พาราจ่อ'กำไร'นิวไฮ	กรุงเทพธุรกิจ
9. 'ภูมิธรรม' ท้าเรือทูตสวิส เร่งสรุปเจรจา FTA ไทยกับกลุ่มชาติยุโรป	แนวหน้า
10. คอสมัน: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ไทยพาณิชย์กดเป้าจีดีพีปีนี้เหลือ2.7%	ข่าวสด
12. พณ.ลุยจัดธงฟ้าราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพจ.สุรินทร์	ไทยโพสต์

\*\*\*\*\*

# 'ธรรมนัส' ดันหลักสูตร'วสท.5' ชูนวัตกรรมยกระดับ'เกษตร'

กรุงเทพธุรกิจ ๑ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯ จัดทำหลักสูตรเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย ให้เป็นผู้นำระดับนานาชาติ ด้วยวิทยาการเกษตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ทั้งนี้กระทรวงฯ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในรูปแบบ "ประชารัฐ" เพื่อมุ่งสู่การทำเกษตรวิถีใหม่ผ่านหลักสูตร วิทยาการเกษตรระดับสูง (วทส.) เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจด้านการเกษตรระยะยาว และการยกระดับและพัฒนาชีวิตเกษตรกรตามนโยบายนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อนำภาคการเกษตรขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืน

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงฯ ร่วมกับมูลนิธิเกษตรราชการ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดทำหลักสูตร วทส. โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตร วทส. รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.-6 ก.ย. 2567 เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย

ให้เป็นผู้นำในด้านการเกษตรและอาหารในระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ที่ผ่านม วทส. ได้รับผลสำเร็จของหลักสูตรตั้งแต่รุ่นที่ 1-4 เป็นการเชื่อมโยงบุคลากรที่เกี่ยวข้องภาคการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่ เข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้นำไปต่อยอดการเกษตรยุคใหม่

นายวิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการ สวก.กล่าวว่า สวก.ร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นของรัฐและเอกชนในการผลิตและพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยการเกษตร และหลักสูตร วทส. จะขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติด้วยวิทยาการเกษตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ทั้งนี้หลักสูตร วทส. รุ่นที่ 5 มีนายจรัสชาติภรณ์สุด องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมในวันที่ 29 มี.ค.2567

# เกษตรฯจับมือ2หน่วยงาน ร่วมพัฒนาการประกันภัยพืชผล

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ด้วยการนำระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการประกันภัยพืชผล ให้แก่เกษตรกรไทย พร้อมยกระดับมาตรฐานการประกันภัยด้านการเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีอวกาศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับพิธีลงนามครั้งนี้ ทั้ง 3 หน่วยงาน จะผนึกกำลังร่วมกันพัฒนาการนำระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการประกันภัยพืชผล ด้วยการนำเทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก

(Earth Observation Satellite) ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics System) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence/Machine Learning) มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลขนาดใหญ่ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติให้ได้ รับเงินสินไหมทดแทนได้ถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำในการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างทันที่ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงจะช่วยให้ภาครัฐบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ด้าน ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯ ในการใช้ระบบประกันวินาศภัยจัดการความเสี่ยงให้กับเกษตรกรไทย และเล็งเห็นถึงนวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในระบบประกันภัยได้

อย่างแม่นยำและรวดเร็ว เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนทางภาคการเกษตร โดย การนำ Machine learning ปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ในการวางแผนรับมือได้อย่างทันที่ และช่วงลดความเสี่ยงที่จะเกิดในอนาคต

ขณะที่นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดพันธกิจของ ไทยคม ที่นำความเชี่ยวชาญในธุรกิจดาวเทียม และ Space Tech มาต่อยอดให้เกิดเป็นแพลตฟอร์มในการประกันภัยพืชผล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้ อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายโอกาสในการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านอื่นๆ เช่น การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การตรวจสอบพื้นที่เผาไหม้ การดูความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่เพาะปลูก และการพยากรณ์ภัยพิบัติได้อย่างแม่นยำ

## 'ธรรมนัส'ร่วมวงถก ผู้บริหารกระทรวงฯ รับทราบการทำงาน 'เกษตรฯทำได้จริง'

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ โดยที่ประชุมได้รับทราบราคาสินค้าเกษตรสำคัญหลายชนิด มีทิศทางปรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว สับปะรด น้ำมันดิบ และสุกร ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการเดินทางนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะการอุปถัมภ์ปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายมาอย่างเข้มงวด การมุ่งยกระดับสินค้าเกษตร เร่งแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ วางมาตรการรองรับภัยพิบัติ โรคระบาดพืช สัตว์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงวิกฤตภัยแล้งและ

ฝนทิ้งช่วงตลอดจนการบริหารจัดการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับกิจกรรมภาคการเกษตร นับว่าเป็นผลสำเร็จชัดเจน

สำหรับทิศทางราคาสินค้า พบว่าข้าวหอมมะลิ (ความชื้น 15%) ราคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ราคา 13.29 บาท/กิโลกรัม มาอยู่ที่ราคา 14.05 บาท/กิโลกรัม ในเดือนมกราคม 2567 ในส่วนของข้าวเปลือกเจ้า (ความชื้น 15%) ราคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ราคา 10.74 บาท/กิโลกรัม มาอยู่ที่ราคา 11.31 บาท/กิโลกรัม ในเดือนมกราคม 2567 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกนาปี เพื่อชะลอผลผลิตช่วงที่ออกสู่ตลาดมาก ไม่ให้ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ โดยมีโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก

## ‘ไชยา’ปรับแผนโคบาลชายแดนใต้

นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการโคบาลชายแดนใต้ ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ ตามกรอบระเบียบเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางอาหาร ได้แก่ เกษตร ประมง และปศุสัตว์ ตามกรอบระเบียบเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงมุ่งเป็นพื้นที่ครัวอาหารฮาลาลโลก ซึ่งทางภาคใต้มีต้นทุนและโอกาสในการส่งออกสินค้าฮาลาล ไปยังประเทศมุสลิม นายไชยา กล่าวว่า จากการได้ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี มีเกษตรกรบางกลุ่ม

ได้รับโคไม่ตรงปก ทาง ศอ.บต.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปัญหาโคไม่ได้มาตรฐาน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 15 วัน และนำมาปรับใช้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบสำหรับภาพรวมโครงการ จึงขอฝาก ศอ.บต.ดูแลให้ไม่มีผลกระทบต่อโครงการระยะยาว รวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาปรับแผนการดำเนินงานตามหลักรัฐศาสตร์ในระยะแรก เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรที่มีความต้องการเลี้ยงปศุสัตว์ แต่ติดขัดหลักเกณฑ์บางประการสามารถรับเลี้ยงต่อไปได้ และค่อยเพิ่มความเข้มงวดในโครงการระยะถัดไป ทั้งนี้ ขอให้ ศอ.บต.และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดคัดเลือก

เกษตรกรให้ตรงตามหลักเกณฑ์การเข้าร่วมของโครงการ พร้อมมอบหมายกรมปศุสัตว์ จัดทำแผนส่งโคให้ตรงตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ได้รับข้อเสนอแนะของนางพาดิมาะ สะดียามู ผวจ.ปัตตานี ในการวางแผนส่งออกและการสร้างโรงงานแปรรูปปศุสัตว์ภาคอุตสาหกรรมและภาคชุมชน เพื่อรองรับตลาดมุสลิมในพื้นที่ต่างๆ การจัดการโครงสร้างพื้นฐานของภาคใต้ ธนาคารโค รวมถึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้แต่มีความต้องการเลี้ยงปศุสัตว์ รวมถึงจะสอบถามความกีดกันการสร้างนิคมอุตสาหกรรมในภาคใต้กับกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย

## สินค้าเกษตรขยับราคา รับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ

น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) กล่าวถึงราคาสินค้าเกษตรสำคัญหลายชนิดมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกร ตามนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ของรัฐบาลและภายใต้การขับเคลื่อนของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (สินค้าเถื่อน) อย่างเข้มงวด การเร่งแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการน้ำช่วงวิกฤตภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง รวมถึงการมุ่งยกระดับสินค้าเกษตร ซึ่งผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา พบว่า ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว สับปะรด น้ำมันดิบ และสุกร มีทิศทางปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสุกร ราคาขยับขึ้นกิโลกรัมละ 4 บาท หลังจากปราบปรามหมูเถื่อนอย่างจริงจัง

ตลอดจนการตรวจค้นห้องเย็นทั่วประเทศมากกว่า 2,000 แห่ง ขณะที่ยางพารา รากายางแผ่นดิบ ปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 54.89 บาท/กิโลกรัม สูงขึ้นจากเดือนกันยายน 2566 ที่ราคาเฉลี่ย 45.51 บาท/กิโลกรัม โดยราคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนโยบายจากภาครัฐในการปราบปรามและตรวจสอบการลักลอบการนำเข้ายางพาราและสินค้าเกษตรผิดกฎหมายไม่ให้ทะลักเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน และยังเป็นผลจากมาตรการการสนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศ รวมทั้งจากความต้องการของตลาด ภาวะฟื้นตัวของอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์ เป็นต้น ส่วนน้ำมันดิบ ปัจจุบันราคาเฉลี่ยที่ 20.21 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนกันยายน 2566 ที่ราคา 19.65 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ มีประกาศ ปรับเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ำมันโค ณ ศูนย์รวบรวมน้ำมันดิบ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 15 มีนาคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15658

หน้า: 8(บนขวา)

Col.Inch: 13.96 Ad Value: 17,450

PRValue (x3): 52,350

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ชับเคลื่อน



ชับเคลื่อน : นายวันนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุม  
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ  
2566-2567 และพิจารณาแผนฯ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

## มุ่งบริการผู้สหกรณ์ยุคใหม่เข้าถึงง่าย ป้องทุจริต

น.ส. อัญมณี ภิรตสุทธิ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน โดยปฏิบัติการทั้งหมดนี้ด้วยความเข้มแข็งตามแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานในการป้องกัน ป้องปรามการทุจริต และยกระดับสหกรณ์ ผ่านโครงการเร่งด่วน อาทิ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทุจริต 10 เขตทั่วประเทศ และศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการบัญชี 77 จังหวัด การพัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับการควบคุมภายในของสหกรณ์ ดำเนินการไปแล้ว 200 แห่ง และการตรวจประเมินการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตด้านดิจิทัลในสหกรณ์

การเกษตร 1,500 แห่ง

“ภารกิจสำคัญของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คือ การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น และมีความซับซ้อนในการดำเนินธุรกิจมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ทำให้กรมต้องวางแผนรับมือและปรับเปลี่ยนเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงหรือ

เติบโตของสหกรณ์ ที่สำคัญคือ ปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ ถือเป็นความท้าทายที่กรม

ต้องยกระดับการทำงานสอบบัญชีให้ทันต่อมาตรฐานสากล ต้องพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยในการตรวจสอบและส่งเสริมให้สหกรณ์เห็นความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อป้องกันความเสี่ยงรวมไปถึงการส่งเสริมและผลักดันให้มีผู้ทำบัญชีที่มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สหกรณ์เข้มแข็งอย่างยั่งยืน”.



्हุ่นยางพาราจ่อ'กำไร'นิวไฮ  
หลังราคาสูงสุดรอบ 7 ปีแตะ 90 บาท/กก.  
> 13



# หลังราคาตลาดโลกขยับสูงสุดรอบ 7 ปีแตะ 90 บาท/กก. ्हุ่นยางพาราจ่อ'กำไร'นิวไฮ

**"นอร์ทอีสท์ รับเบอร์"**  
ปรับราคาขายเพิ่ม 35%  
รับดีมานด์จีน-ไทยทะลัก

กรุงเทพธุรกิจ • "กลุ่มยางพารา" ราคาหุ้่นฟุ้งเต็น รับอานิสงส์ราคาตลาดโลกฟุ้งแตะ 90 บาท/กก. สูงสุดในรอบ 7 ปี "นอร์ทอีสท์ รับเบอร์" คาด "กำไร" ไตรมาส 2 และ 3 ปีนี้ จ่อทำ "นิวไฮ" หลังปรับราคาขายเพิ่ม 35% เป็น 70 บาท/กก. หลังดีมานด์ทะลักทั้ง "จีน-ไทย" ในกลุ่มยานยนต์ "ครีตรังฯ" ซึ่งราคาขายจะยังยืนในศรษฐกิจโลกต้องหนุน

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้่น "กลุ่มยางพารา" วานนี้ (14 มี.ค.67) ปรับตัวขึ้นโดดเด่น นำทีมโดย บมจ. ครีตรังแอกโอกรอินดัสทรี (STA) ปิดที่ 21.30 บาท ฟุ้ง 7.58% บมจ. ครีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) (STGT) ปิดที่ 9.65 บาท ฟุ้ง 2.12% บมจ. นอร์ทอีสท์รับเบอร์ (NER) ปิดที่ 6.20 บาท ฟุ้ง 3.33% บมจ. ไทยอีสเทิร์นกรุ๊ปโฮลดิ้งส์ (TEGH) ปิดที่ 3.58 บาท ฟุ้ง 7.19% และ บมจ. ไทยรับเบอร์สตีลเคมิคอลกรุ๊ป (TRUBB) ปิดที่ 1.64 บาท ฟุ้ง 17.99%

นายชวิทย์ จึงธนะสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NER เปิดเผยว่าการประเมินธุรกิจตามราคายางพาราที่ทำสถิติสูงสุดในรอบ 7 ปีที่ 90 บาทต่อกก. มีผลดีต่อราคาขายของบริษัทที่ลือกยอดขายล่วงหน้า 3-5 เดือน ทำให้ผลประกอบการช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 มีโอกาสเห็นกำไรนิวไฮ



โดยบริษัทมีการขยับราคาขายสินค้าเพื่อส่งมอบขึ้นมาแล้วจากปลายปีก่อนเป็นเฉลี่ย 70 บาทต่อกก. จากปลายปีก่อนเฉลี่ยที่ 52 บาทต่อกก.โลกรั่มหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 35% ซึ่งราคาใหม่จะไม่มีผลต่อผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2567 เนื่องจากลือกราคาเดิมเพื่อส่งมอบไปแล้ว "ราคาขายเฉลี่ยปีนี้ คาดอยู่ที่ 65-75 บาทต่อกก. เป็นระดับที่ทำให้เกษตรกรมีกำไรและผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี ซึ่งยังใช้กลยุทธ์ซื้อมาขายไป

และสต็อกวัตถุดิบ 3-5 เดือนเพื่อให้เหมาะสมกับยอดขายล่วงหน้า แม้ราคาขายพาราจะปรับตัวขึ้นมานิวไฮก็ตาม" ขณะที่ ต้นทุนยอมรับมีการปรับตัวขึ้นเช่นกัน แต่ปัญหาหลักไม่ใช่ราคาตกกลายเป็นการจัดหาซื้อวัตถุดิบที่ไม่สามารถเพิ่มได้ แต่ด้วยบริษัทมีการปรับการขายเป็นภายในประเทศมากขึ้นเป็น 65% และในต่างประเทศเป็น 35% ส่งผลทำให้ต้นทุนลดลง แต่สามารถเพิ่มมาร์จิ้นได้

ในช่วงทำยอดขายระหว่างนี้

อย่างไรก็ตาม ราคายางพาราที่ปรับขึ้นมามีทั้งเชิงกำไรการซื้อขายล่วงหน้าและจากพื้นฐาน ซึ่งในรอบนี้เป็นการปรับขึ้นจากราคาพื้นฐานมาก่อนและปัจจัยในไทยด้วยชีพหลายกลุ่มธุรกิจลดลงทำให้มีการสั่งสินค้ามากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการในไทยจากค่ายรถยนต์จีนที่มากเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารวมทั้งในจีนเพิ่มเช่นกัน

สำหรับแผนงานปี 2567 คาดจะมียอดขายยางพาราอยู่ที่ประมาณ 5 แสนตันเพิ่มขึ้น 5-10% จากยอดขายปี 2566 ปรับปรุงโรงงาน และเครื่องจักรเติมซึ่งเตรียมงบลงทุนราว 1,400 ล้านบาทก่อสร้างโรงงานยางแท่งและยางผสมแห่งที่ 3 กำลังผลิต 302,400 ตัน ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 เฟส เฟสแรกจะมีกำลังผลิต 172,800 ตัน คาดโรงงานจะสร้างเสร็จปลายปี 2567 และเริ่มรับรู้รายได้ปี 2568 ซึ่งทำให้มีกำลังผลิตสินค้ารวมทั้งสิ้น 818,000 ตันต่อปี จากกำลังผลิตในปัจจุบันที่ 515,600 ตัน

นายวิโรจน์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร STA กล่าวว่า แนวโน้มสัญญาณที่ดีของราคาที่ยเพิ่มขึ้นมองว่ามาจากใน 2 ส่วนหลักคือนโยบายและการผลักดันของรัฐบาลไทย รวมถึงการยกแห่งประเทศไทยที่มีบทบาท

สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนราคาและอีกส่วนคือ สัญญาณที่ดีการฟื้นตัวของดีมานด์จากกลุ่มลูกค้าฝั่ง Non-China ซึ่งยังคงต้องติดตามดีมานด์จากฝั่งจีนอย่างใกล้ชิด รวมถึงความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศในปีนี้จะเกิดเอลนีโญหรือจะเป็นลานีญา ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณผลผลิตยางพาราที่จะออกมาในปีนี้ด้วย

นอกจากนี้ยังมองเห็นเรื่องกฎระเบียบ EUDR จะเป็นโอกาสสำคัญ ซึ่งกลุ่มบริษัทมียางมีพีกัด (GPS) ที่สามารถตอบโจทย์ EUDR ได้แล้ว และจะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการค้าให้กับประเทศไทย ทั้งนี้ หวังว่าจะสามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และราคาของไทยเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย ท้ายสุดราคาที่ยังขึ้นแบบยั่งยืนอาจจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจโลกด้วย

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ฟิลลิป ระบุในบทวิเคราะห์ว่า การยกแห่งประเทศไทยเผยราคาซื้อขายยางแผ่นรมควันปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ที่ 90.09 บาทต่อกก. ถือเป็นราคาสูงที่สุดในรอบ 85 เดือนหรือในรอบ 7 ปี เป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มยางพารา

# 'ภูมิธรรม' ท้าหรือทูตสวิส เร่งสรุปเจรจาFTAไทยกับกลุ่มชาติยุโรป

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการหารือกับนายเปโตร สวาร์เลน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธ์รัฐสวิสประจำประเทศไทย ว่า ได้หารือถึงความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ โดยทั้งสองฝ่าย ย้ำว่าให้ความสำคัญอย่างมากกับการเจรจา FTA ไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA) ซึ่งมีสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่

สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และ ลิกเตนสไตน์ และการเจรจาใกล้จะสรุปผลได้ คาดว่าภายในปี 2567 นี้ ซึ่งจะเป็น FTA ฉบับแรกที่ไทยทำกับกลุ่มประเทศในยุโรป ทั้งนี้ สวิตเซอร์แลนด์พร้อมที่จะให้การสนับสนุนเต็มที่ เพื่อให้สามารถสรุปผลการเจรจา FTA ได้สำเร็จตามเป้าหมาย เพราะจะเป็นประโยชน์กับไทยและสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศสมาชิก EFTA ในการเพิ่มพูนและสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ตลอดจนยกระดับมาตรฐานสู่สากลเพื่อรองรับกฎกติกาและ

ระเบียบการค้าโลกใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป และให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล อีกทั้งยังต้องให้ความสำคัญกับการดูแลเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ให้สามารถปรับตัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย สำหรับด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพัฒนา ขณะนี้ รัฐบาลไทยอยู่ระหว่างขับเคลื่อนนโยบายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง ไม่ว่าทางบก น้ำ ราง และอากาศ จึงเชิญชวนให้ สวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งประเทศสมาชิก

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 15 มีนาคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15658

หน้า: 7(ล่าง)

Col.Inch: 41.30 Ad Value: 51,625

PRValue (x3): 154,875

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ภูมิธรรม' ทวีตทวิตสวิส เร่งสรุปเจรจา FTA ไทยกับกลุ่มชาติยุโรป

EFTA เข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีขั้นสูงที่ EFTA มีความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ร่วมกันและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทำให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวและมีเสถียรภาพ ซึ่งนักลงทุนจากสวีเดนและสวีเดนสามารถใช้ไทยเป็นประตูเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคเอเชียด้วย

ในปี 2566 สวีเดนและสวีเดน เป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของไทยในยุโรป การค้ารวม 8,946.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกไปสวีเดนและสวีเดน 3,970.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ไทยนำเข้าจากสวีเดนและสวีเดน 4,975.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการการค้ารวมไทย-EFTA มูลค่า 9,882.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกไป EFTA 4,385.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ไทยนำเข้าจาก EFTA 5,497.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เกษตรวันนี้.....● สภาพอากาศใน ช่วงนี้อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลาง วัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง กับมีลม กระโชกแรงบางแห่ง เดือนผู้ปลูกพริก ใน ระยะเก็บเกี่ยว รับมือแมลงวันทอง พริก ตัวเต็มวัยวางไข่ในระยะ พริกใกล้เปลี่ยนสี ไปจนกระทั่ง ผลสุก หนอนกักกินชอนไช อยู่ภายในผล ทำให้ผลพริก เน่า ร่วงหล่น เมื่อหนอนโต เต็มที่จะเจาะออกมาเข้าดักแด้ ในดิน.....● สำหรับแนวทาง ป้องกันและแก้ไข 1.ทำความสะอาด แปลงปลูก โดยการเก็บพริกที่ร่วงหล่นเผาทำลาย เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันทอง พริก 2.ใช้น้ำมันปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 83.9% EC อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร เน้นพื้นที่ผลพริกทุก 5-7 วัน ในกรณีพื้นที่ ที่พบการระบาดเป็นประจำ พื้นที่แรกเมื่อ พริกเริ่มติดผล หยดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว ผลผลิต 5-7 วัน.....● 3.เมื่อพริกเริ่มติด ผล พ่นเหยื่อพิษโปรตีนเป็นจุดทุก ต้นรอบแปลงและพ่นเป็นแถว ดันละจุด ห่างกันแถวละ 5 เมตร พ่นทุกสัปดาห์ หรือเท เหยื่อพิษโปรตีนใส่ในกับดัก ตัด แปลง เช่น ขวดพลาสติก เจาะช่องให้แมลงสามารถบิน เข้ากับดักได้ และติดตั้งกับดักสูง จากพื้นดิน 15 เซนติเมตร รอบแปลงปลูก 4.ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ มาลาไทออน 83% EC อัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร.....●

**เกษตรวันนี้**

นายกะหล่ำปลี

## ไทยพาณิชย์กวดเป้าจีดีพีปีนี้เหลือ2.7%

### ยันเงินยังไม่ฝืด-จับตางบ.ลดดอกเบี้ยครั้งแรกเม.ย.นี้

ไทยพาณิชย์เศรษฐกิจไทยยังอึด หั่นจีดีพีปีนี้เหลือ 2.7% เนื่องจากยกเลิกจ่ายงบประมาณล่าช้า และพบปัญหาโครงสร้างภาคการผลิตภาคกนง.ลดดอกเบี้ย 2 ครั้งเหลือ 2%

นายสมประวิณ มันประเสริฐ รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Economic Intelligence Center (EIC) และรองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า SCB EIC ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2567 จาก 3% เหลือ 2.7% เนื่องจากแรงส่งภาครัฐหดตัวต่อเนื่องในไตรมาสแรก จากความล่าช้าของการประกาศใช้ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 และมีปัญหาเชิงโครงสร้างในภาคการผลิต โดยเฉพาะภาคการส่งออกสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมฟื้นตัวต่อเนื่องมาในปี

“แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2567 จะฟื้นตัวต่อเนื่องจากภาคท่องเที่ยวและบริการ และการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังคงความล่าช้าของงบประมาณ คาดว่าเดือนเม.ย.งบประมาณน่าจะออกมาใช้ได้

การใช้จ่ายภาครัฐจะดีขึ้นแต่ไม่มาก และหากถ้ามีคิทัลดดอกเบี้ย ก็จะช่วยกระตุ้นจีดีพีได้ 1-2% แต่มองว่าการสร้างหนี้ของภาครัฐ น่าจะเกิดจากการเป็นหนี้เพื่อนำไปลงทุนของภาครัฐมากกว่า และคิดว่าการทำคิทัลดดอกเบี้ยไม่ถ่วงนัก”

ส่วนเงินเพื่อที่คิดลบต่อเนื่องนั้นยังไม่เผชิญภาวะเงินฝืด อาจจะถูกปรับมาเป็นบวกตั้งแต่เดือนพ.ค.นี้ เนื่องจากมาตรการช่วยเหลือด้านราคาพลังงานจะสิ้นสุดลง และยังมีความเสี่ยงสูงท่ามกลางความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทานโลกชะงักจากสถานการณ์ทะเลแดงรวมถึงนโยบายควบคุมการส่งออกสินค้าเกษตรบางชนิดเช่นข้าวและน้ำตาล จะทำให้เงินเฟ้อช่วงครึ่งหลังของปีจะเร่งขึ้น คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในปี 2567 จะอยู่ที่ 0.8% และ 0.6% ตามลำดับ ทั้งนี้ คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะทยอยลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 2.5% มาอยู่ที่ 2% ภายในครึ่งแรกของปีนี้ คือในเดือนเม.ย. และมิ.ย.นี้เป็นการช่วยบรรเทาภาระหนี้แก่ธุรกิจและครัวเรือนบางส่วน และเพิ่มปัจจัยบวกต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางแรงส่งภาครัฐที่ยังติดขัดในปี



## พณ.ลุยจัดธงฟ้าราคาประหยัด ลดภาระค่าครองชีพจ.สุรินทร์

**สุรินทร์ • “พาณิชย์”** เดินหน้าลดค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชน จัดงานธงฟ้าราคาประหยัด จ.สุรินทร์ นำสินค้าจากผู้ประกอบการ ห้าง เกษตรกร SMEs วิสาหกิจชุมชน เครื่องใช้ชุมชนใหม่ YEC และ Young Smart Farmer รวม 10 หมวดสินค้า กว่า 1,000 รายการ ลดสูงสุด 60% เพรมีสินค้าไฮไลท์ ทั้งไข่ไก่ น้ำตาล น้ำมันปาล์ม ข้าวหอมมะลิ หมูเนื้อแดง ไก่กะหล่ำปลี หอมแดง และหอมหัวใหญ่ จำหน่ายทุกวันด้วย

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 14 มีนาคม มีพิธีเปิดงาน “ธงฟ้าราคาประหยัด จังหวัดสุรินทร์” โดยนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

**อ่านต่อหน้า 16**

### พณ.ลุยจัดธงฟ้า

ได้นำนโยบายของรัฐบาลในการช่วยลดภาระค่าครองชีพมาขับเคลื่อน โดยได้จัดงานธงฟ้าราคาประหยัด จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2567 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (สวนใหม่) อ.เมือง จ.สุรินทร์

โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ห้างท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตรายกลางและรายย่อย (SMEs) วิสาหกิจชุมชน และเครื่องใช้ชุมชนใหม่ อาทิ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) รวมทั้งผู้ประกอบการจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง นำสินค้าอุปโภคบริโภค มาจำหน่ายรวม 10 หมวด กว่า 1,000 รายการ ลดสูงสุด 60% อาทิ บะหมี่กึ่ง

สำเร็จรูป ปลากระป๋อง ซอสปรุงรส น้ำยาซักผ้า ของใช้ประจำวัน เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว อุปกรณ์ช่าง สินค้าชุมชนสินค้า OTOP เป็นต้น

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าไฮไลท์ และสินค้าผลไม้ที่เชื่อมโยงจากกลุ่มเกษตรกร ในราคาพิเศษทุกวัน อาทิ ไข่ไก่เบอร์ 2 แผลละ 95 บาท, น้ำตาลทราย กิโลกรัมละ 22 บาท, น้ำมันพืชปาล์ม ขวดละ 40 บาท, ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ (5 กก.) ถุงละ 150 บาท, หมูเนื้อแดง กิโลกรัมละ 100 บาท, ไก่น่องสะโพก กิโลกรัมละ 60 บาท, กะหล่ำปลี กิโลกรัมละ 10 บาท, หอมแดง กิโลกรัมละ 35 บาท และหอมหัวใหญ่ กิโลกรัมละ 15 บาท อีกทั้งยังมีมาตรการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อปฏิบัติการส่งออกสินค้าด้านปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์ส่งออกด้านปศุสัตว์และการจำหน่ายสินค้าด้านปศุสัตว์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในงาน

อีกด้วย

“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนใน จ.สุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียง มาเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัด โดยมีสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพครบถ้วน ทั้งของกินของใช้ และผักผลไม้ตามฤดูกาล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้ตามเป้าหมาย” นายภูมิธรรมกล่าว

ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการจัดงานธงฟ้าราคาประหยัด ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตรายกลางและรายย่อย (SMEs) กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอย ผู้ประกอบการมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้า และยังเป็น การช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย.